
Mál nr. 290/2019         Miðvikudagur 9. desember 2019 
 
 

 

Umsögn um áform um frumvarp til laga um 
Hálendisþjóðgarð 
 

 

Stjórn Landvarðafélagsins lýsir yfir eindregnum stuðningi við áform um frumvarp til laga um 

Hálendisþjóðgarð og þakkar nefnd um verkefni Hálendisþjóðgarðs fyrir góða vinnu seinustu mánuði. 

Það er álit stjórnar Landvarðafélagsins að stofnun Hálendisþjóðgarðs muni ekki einungis efla 

náttúruvernd á Íslandi heldur einnig alla ferðaþjónustu. Landverðir hafa lengi kallað eftir auknu 

skipulagi og meira samræmi í náttúruvernd. Með tilkoma Hálendisþjóðgarðs sameina mörg 

náttúruverndarsvæði og starfsvæði landvarða. Þetta mun stuðla að meiri samvinnu, ásamt aukinni og 

skilvirkari starfsemi landvarða á hálendi Íslands sem er viðkvæmt, víðfeðmt og stórbrotið. 

Hálendisþjóðgarður mun stuðla að meiri heild í málefnum náttúruverndar, eflingu ferðamennsku á 

Íslandi og nýtingu náttúrunnar á sjálfbæran hátt.   

Stjórn Landvarðafélagsins hefur seinustu mánuði í gegn um samráðgátt lagt inn athugasemdir varðandi 

öll mál hálendisþjóðgarðs og ætlumst við til þess að þessar athugasemdir verði hafðar til hliðsjónar í 

áframhaldandi vinnu. Við gerum því engar sérstakar athugasemdir í þessu skjali en viljum ítreka að við 

gerð lagafrumvarpsins séu störf landvarðar höfð ávallt til hliðsjónar. Landverðir eru sú starfsstétt sem 

mun starfa og dvelja mest innan hálendisþjóðgarðs. 

Stjórn Landvarðafélags Ísland 

  

 

 


